
 
 

 
 
 

 

 กุมภาพันธ์ 2559 

 
 แนะนํา “หลกัสูตรทางด้านยาง

มหาวทิยาลยัแม่โจ้” 
 เสวนา  

“การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทไดอ้ย่างไร” 
 ภาพข่าวกิจกรรม  

           -  เสวนา “การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างไร"  
           -  งานการจัดแสดงผลติภัณฑ์และการใช้ 
              ประโยชน์จากยางธรรมชาติ 
 

 

 
        
       

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับน้ีเข้าสู่ปีที่ 3
แล้วนะคะ เน้ือหาของจดหมายข่าวประกอบด้วยการแนะนํา
หลักสูตรทางด้านยาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมเทคโนโลยียางพาราของภาคเหนือ ซึ่งในส่วนของ
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 
รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนจะมีความน่าสนใจอย่างไรน้ัน 
สามารถติดตามได้จากจดหมายข่าวฉบับน้ี 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ทางเครือข่ายฯ 
ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างไร” 
ณ ห้องประชุม 720 ชั้น 7 อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยมีคุณบํารุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เป็นวิทยากรนําและได้นําเสนอภาพข่าวกิจกรรมการเสวนา และการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล โดยทางเครือข่ายฯ ได้นําผลงานการวิจัยและพัฒนายางล้อตันไร้รอยเปื้อนร่วมจัดนิทรรศการในครั้งน้ีด้วย 
  
 

  
จากการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอให้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานส่งเสริมเทคโนโลยี
ยางพาราของภาคเหนือ และได้มีมติเห็นชอบให้คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
สําหรับการจัดตั้งสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)  
และร่างหลักสูตร เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 16/2546 
และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์-อุตสาหกรรม
การยางข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ด้าน 

                                                                                 อุตสาหกรรมการยาง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน  

บทบรรณาธกิาร 

หลกัสูตรเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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   (ภาษาไทย): หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (4 ปี) 
   (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science Program in 
   Rubber and Polymer Technology 
 
 
 
 
 
 

 
 
   ชือ่เตม็ (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑติ  
   (เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์) 
   ชือ่ยอ่ (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 
   ชือ่เตม็ (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science 
   (Rubber and Polymer Technology) 
   ชือ่ย่อ(ภาษาอังกฤษ): B.S. (Rubber and Polymer      
   Technology) 
 
 
 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปีพุทธศักราช 2554 เป็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (จากเดิมคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ 
(อุตสาหกรรมการยาง) ปีพุทธศักราช 2548) ในการปรับปรุงครั้งน้ีได้พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 รวมทั้งให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ต้องการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรปรับปรุงน้ีจึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เก่ียวข้อง มีความสามารถในการ
เผยแพร่และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์โดยมีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เพ่ิมเติมวิชาเอกเลือก
ทางด้านพอลิเมอร์มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา เพ่ือผลิต
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ท้ังภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป 

นอกจากน้ี ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการอนุมัติ 
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ชื่อหลกัสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
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        สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เน้นศึกษาเก่ียวกับ 
   ความรูพ้ื้นฐาน วิชาวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีนํ้ายาง เทคโนโลย ี
   ยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะห์ การแปรรูปพอลิเมอรแ์ละ 
   ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ 
   ซึ่งจะนําไปสู่ความสามารถในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ 
   พอลิเมอร์และยางพาราได้ 
       ในส่วนของการวจัิยและพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์และ   
   เทคโนโลยียางของสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ มดีังน้ี 
    - กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ สําหรับ 
     ผลติผลติภัณฑ์จากน้ํายางธรรมชาต-ิแม่โจ้ (1) 
   - กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเลก็ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ 
     สําหรับงานข้ึนรูปผลติภัณฑ์จุ่มนํ้ายางระดบัชุมชน-แมโ่จ้(2) 
   - ผลของไคตินและไคโตซานต่อสมบตัิทางกายภาพของ 
     ผลติภณัฑ์จากนํ้ายาง 
   - กาว hot-melt จากยางธรรมชาติ 
   - การเลือกใชส้ารต้านออกซิเดชันในยางธรรมชาติที่วลัคาไนซ ์
     ดว้ยระบบเปอร์ออกไซด ์
   - การเตรียมวัสดุกระเบ้ืองหลังคายางจากยางผสมระหว่าง 
     NR/EPDM 
   - การใช้เคลย์และแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติมร่วม 
     ในยางธรรมชาต ิ
  - ศึกษาผลของการใช้นํ้ามันปาล์มเป็นสารกระตุ้นใน  
    ยางธรรมชาติผสมเขม่าดาํ 
  - การใช้รําส กัด นํ้ามัน เ ป็นสารตัว เติมในฟองนํ้า  
    ยางธรรมชาติ 
  - การศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติมชนิดดูดซับกลิ่นต่อ  
    สมบัติเชิงกลของยางคงรูป 
 - การหาค่าเหมาะสมที่ สุดของสมบัติ เชิ งกลของ  
   ยางธรรมชาติทีใ่ช้รําสกัดนํ้ามันผสมแคลเซียมคาร์บอเนต 
   เป็นสารตัวเติมโดยใช้เจเนติกอัลกอลิทึม 
- อทิธิพลของสารก่อฟองตอ่ลกัษณะการวลัคาไนซแ์ละสมบัติ           
  เชิงกลของยางธรรมชาติวลัคาไนซ ์

-  
   
 
- การใช้เพอร์ไลต์เป็นสารตัวเติมชนิดดดูซับกลิ่นในยางคงรูป 
- ความแตกต่างของสมบัติทางวิสโคอลีาสตกิระหว่างถุงมอื 
  ทางการแพทย์ที่อบด้วยเครื่องอบวัลคาไนซ์ยาง 
  แบบอินฟาเรดร่วมกับลมร้อน 
- ฉนวนกันความร้อนจากโฟมยางธรรมชาต ิ
- สมบัติความทนตอ่ความร้อนและความสามารถย่อยสลาย 
  ได้ทางชีวภาพของยางโฟมธรรมชาติที่ใช้รําสกัดนํ้ามัน 
  เป็นสารตัวเตมิ 
- การศึกษาผลกระทบของระบบการคงรปูนํ้ายางธรรมชาต ิ
  ต่อการทนแรงดัดและการทนตอ่การบ่มเรง่ของวัสดุผสม  
  ชีวมวลที่ใช้นํ้ายางธรรมชาตเิป็นตัวประสาน 
- การศึกษาผลของเปลอืกลําไยที่ใช้เป็นสารตวัเติมตอ่สมบัต ิ
  ของฟองนํ้ายางธรรมชาต ิ
- การเตรียมเขม่าดําจากรําสกัดนํ้ามันพืชเพื่อใช้เป็น 
  สารตัวเติมในยางธรรมชาต ิ
- การใช้น้ําส้มควันไม้เป็นสารเพ่ิมประสิทธิภาพจับตัว 
  นํ้ายางสกิม 
- อิทธิพลของชีวมวลเหลอืใช้ทางการเกษตรต่อสมบัต ิ
  โฟมยางธรรมชาต ิ
- การใช้ เขม่าดําจากรําสกัด นํ้ามันเป็นสารตัวเติม  
  ในยางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สนัทราย  
จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 0-5387-5869-71 โทรสาร 0-5387-8113 
http://www.engineer.mju.ac.th/ 
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สรุปการเสวนา 

 บริษัท เอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เติบโตมาจากบริษัทท่ีทํากิจการค้าขาย (Trading company) นําเข้า
สารเคมี สี มาสเตอร์แบตช์จากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย เมื่อเริ่มเข้ามาดําเนินธุรกิจน้ีก็มองเห็นว่า
ธุรกิจยังไม่มั่นคง ควรจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเป็นของตนเอง จึงได้เร่ิมทําวิจัยโดยเริ่มจากการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ซึ่งเป็นเข้าไปให้บริการที่โรงงานของลูกค้าและ/หรือนํา
โจทย์จากลูกค้ามาพัฒนาต่อที่ห้องปฏิบัติการของทางบริษัทเอง จนกระทั่งเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วได้รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา (CD) ทําให้บริษัทสามารถจัดหา
เครื่องมือทดสอบได้ จึงได้เริ่มทําวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์อย่างจริงจัง ปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา 
ชื่อว่า บริษัทวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ จํากัด โดยหวังว่าจะได้ knowhow และข้อมูลวิจัยที่สามารถป้อน
ให้กับอุตสาหกรรมได้ บริษัทดังกล่าวซึ่งดําเนินการมาแล้ว 5 ปี และเร่ิมที่จะมีผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

 

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องYT720 ชั้น 7 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ ทางเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ได้จัดเสวนากาแฟ  
หัวข้อ “การวิจัยช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจากคุณบํารุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เป็นวิทยากรนําการเสวนาในครั้งน้ี 

วัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในการนําเอาการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ใน
บริษัท และกระตุ้นให้บรษัิททีย่งัไม่ไดท้าํวิจยัหันมาสนใจการทําวิจัยมากข้ึน อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมยางของประเทศ 
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สรุปการเสวนา (ต่อ) 

 ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําการวิจัยเข้ามาช่วยพัฒนาบริษัท ได้แก่ 
1. ทัศนคติ (attitude) ของผู้บริหารท่ีมองว่าองค์กรจะเตบิโตไดอ้ย่างย่ังยืนต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง 

โดยอาศัยการวิจัยพัฒนา ถ้าบริษัทอยู่เฉยๆ ไม่ดําเนินการอะไร ต่อไปธุรกิจก็อาจจะถึงยุคของการเสื่อม
ถอย เช่น ค่าแรงงานที่สูงข้ึน ก็จะไม่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทน นอกจากน้ัน ทุกงานวิจัยก็จะมีส่วน
ที่ดีของมันแม้ว่างานวิจัยชิ้นน้ันจะไม่สําเร็จก็ตาม แต่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในระหว่างการทํา
วิจัยน้ัน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนางานอื่นได้  

2. ตลาด บริษัทต้องศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มตลาดว่าจะเป็นไปในลักษณะใด และบริษัทยังขาดงานวิจัย
อะไรบ้างท่ีจะชว่ยให้ประสบความสําเร็จไปยังจุดที่มุ่งหวัง 

3. ความมีใจสู้ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังระหว่างการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึง
การปรับตัวเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้  

4. การบริหารงานบุคคล ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เป็นเรื่องสําคัญ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานของบริษัทได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เช่น การส่งไปฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน ในด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีและการตลาด รวมไปถึงการให้รางวัลอย่างเหมาะสมเพื่อเป็น
ขวัญและกําลังใจกับพนักงาน 

 อุปสรรคสําคัญในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 
1. นักวิจัยไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไร ทําให้การวิจัยและพัฒนาไม่ตรงตามความต้องการของตลาด

ผลงานวิจัยจึงไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ หรือผลิตภัณฑ์ที่วิจัยได้แล้วจะนําไปผลิตเป็นสินค้าจริง
จะทําอย่างไร การตลาดท่ีดีจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับความสําเร็จของงานวิจัยและพัฒนา 

2. สถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันอาจยังไม่เหมาะกับการพัฒนาสินค้านวัตกรรมท่ีมีความพิเศษมาก
และมีมูลค่าสูง เพราะตลาดในประเทศไม่ใหญ่พอ แต่สําหรับประเทศจีนที่มีตลาดใหญ่มาก แม้สินค้า
เหล่าน้ีจะขายได้เพียง 1% ก็สามารถสร้างรายได้ได้มาก ทําให้ธุรกิจพัฒนาไปได้ 

3. เงินทุนมีความสําคัญ สําหรับการวิจัยต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผล (อาจถึง 4-5 ปี) ซึ่งช่วงเวลา
ดังกล่าวยังไม่สามารถผลิตสินค้าขายได้ แต่ต้องมีการลงทุนทั้งสถานที่ เครื่องจักรผลิต แรงงาน ฯลฯ 
ถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่มีเงินทุนเพียงพอก็จะไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะการสนับสนุนเงินทุนวิจัยที่
ได้รับจากภาครัฐน้ันส่วนใหญ่จะเป็นแค่เฉพาะค่าที่ปรึกษา ไม่รวมถึงเงินทุนอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจ นอกจากน้ันบริษัทใหญ่ยังได้เปรียบในเร่ืองของช่องทางการขาย การมีเครือข่ายเชื่อมโยง 
(networking) ต่างๆ ซึ่งบริษัทเล็กๆ ไม่สามารถทําได้ 

4. บุคลากร การที่จะทําให้ทุกคนในองค์กรรู้เรื่องเก่ียวกับนวัตกรรมที่บริษัทดําเนินการน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย 
ต้องให้การศึกษาแก่บุคลากรด้วย 
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 สิ่งที่ประเทศไทยควรดําเนินการ คือ ลดการนําเข้าและดําเนินการทําเลียนแบบและพัฒนา (copy and 
development) เพราะการทําเลียนแบบและพัฒนาต่อยอดในสินค้าเดิมที่มีอยู่ให้ดีข้ึนน้ัน ค่าดําเนินการ
ไม่สูงเท่าค่าดําเนินการวิจัยและพัฒนาของท่ีใหม่ ผู้ผลิตก็ไม่ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ เทคโนโลยีใหม่มาทํา   
ก็ลดต้นทุนได้พอสมควร สิ่งเหล่าน้ีช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะต้องพัฒนาสินค้า
นวัตกรรมด้วยเพื่อให้แข่งขันได้ แต่อาจมีความจําเป็นในอนาคตเช่นในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยที่จะต้องให้
ความสําคัญกับตลาดด้วยจึงจะประสบความสําเร็จ 

 นอกจากการวิจัยและพัฒนาแล้ว หน่วยราชการต่างๆ ก็จําเป็นต้องให้การสนับสนุนและทํางานร่วมกัน
แบบบูรณาการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ โดยทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศอาจจะช่วยหาตลาดให้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยในเรื่อง
การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับ
การดูแลยางพาราในส่วนของต้นนํ้า กลางนํ้า เป็นต้น 

 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาควรแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาในระดับต้นแบบ 
กับ การสนับสนุนให้เกิดการนําต้นแบบไปผลิตจริงในอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งปัจจุบันการให้ทุนวิจัยของ
ภาครัฐส่วนใหญ่จะสิ้นสุดแค่ในระดับต้นแบบ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนต่อในการพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการไปสู่การผลิตจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจต้องช่วยในการลงทุนซื้อคร่ืองมือและ
เครื่องจักรผลิตด้วย เน่ืองจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งจะขาด
เงินลงทุนในการดําเนินการ  

สรุปการเสวนา (ต่อ) 

 นักวิจัยกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักวิจัย
คิดค้นวิจัยเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แต่เมื่อดําเนินการสําเร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนําไปต่อยอดให้เกิดการผลิต
จริงในอุตสาหกรรมเพ่ือขายได้อย่างไร ในขณะท่ีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีประสบการณ์ในการทํา
ธุรกิจ และอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ก็ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันจะมี
หน่วยงานวิจัยและหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐได้จัดตั้งฝ่ายการตลาดเข้ามาเพ่ือดูแล
ผลิตภัณฑ์หลังวิจัยสําเร็จเพ่ือต่อยอดให้สามารถนําไปผลิตในอุตสาหกรรมได้ แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ
เน่ืองจากงานวิจัยในภาครัฐน้ันหลากหลาย จนเราไม่สามารถจะมีฝ่ายการตลาดที่เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุก
ผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากน้ัน ฝ่ายการตลาดก็อาจขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดอีก
ด้วย เปรียบเทียบกับบริษัทใหญ่ๆ เช่น Du Pont, SCG, PTT ซึ่งบริษัทเหล่าน้ีจะมีนักวิจัยและฝ่ายการตลาด
พร้อมอยู่ในบริษัทเดียวกัน การทํางานก็จะเน้นเฉพาะรายผลิตภัณฑ์ ทําให้สามารถดําเนินการพัฒนาควบคู่
ไปกับการหาตลาดได้ จึงประสบความสําเร็จได้มากกว่า 
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 แนวความคิดเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของนักวิจัยและผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน คือ นักวิจัยยังเกรง
ที่จะสูญเสียผลประโยชน์ บางครั้งจึงไม่ได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ในการทํางานวิจัย ซึ่งอาจทําให้การทํางาน
วิจัยสําเร็จได้ยาก นอกจากนั้นยังคิดถึงค่าตอบแทนเป็นลําดับแรกทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะทําวิจัยได้สําเร็จหรือไม่ 
ส่วนผู้ประกอบการบางรายก็เอาเปรียบนักวิจัยโดยพยายามสอบถามนักวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้หรือ
เทคโนโลยีที่ต้องการ โดยไม่ได้ให้ค่าตอบแทนนักวิจัย เหมือนเป็นการเอาเปรียบนักวิจัย จึงเกิดความไม่
ไว้วางใจกัน และไม่สามารถทํางานด้วยกันได้ ดังน้ันควรจะมีหน่วยประสานงานหรือผู้ประสานงาน   
มาเป็นตัวกลางในการดูแลผลประโยชน์ของนักวิจัยและผู้ประกอบการให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย 

 แนวความคิดเรื่องวาระแห่งชาติ เน่ืองจากปัจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่ต้อง
แข่งขันกับต่างประเทศ ดังน้ันจึงเสนอให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยใช้ความสามารถของ
แต่ละโรงงานมารวมกันเพ่ือทําธุรกิจกับต่างประเทศ แทนที่จะมาแข่งกันเอง รับคําสั่งซื้อจากต่างประเทศ
เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วแจกจ่ายให้แต่ละโรงงานไปผลิตในส่วนที่ตัวเองถนัดแล้วจึงนํามารวมกันเป็น
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพ่ือส่งขายต่อไป นอกจากน้ัน ยังอยากให้มีหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง
ความต้องการจากภาคเอกชน แล้วประสานจัดหานักวิจัยมาร่วมดําเนินการ จัดหา supplier รวมไปถึง
การจัดหาตลาดด้วย 

 จุดอ่อนที่สําคัญของอุตสาหกรรมยางไทย คือ การขาดบุคลากร ซึ่งทางบริษัท MBJ ก็มีแนวความคิดที่จะ
พัฒนาบุคลากรเองโดยการจัดตั้งโรงเรียนยางผลิตบุคลากรระดับ ปวช. ปวส. เพ่ือทํางานกับบริษัทเอง
หรืออาจทํางานที่อื่นด้วยกไ็ด้  ปัจจุบันบริษัทก็ได้ให้การสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านยางของประเทศ
โดยการรับนักศึกษามาฝึกงาน เป็นต้น 

สรุปการเสวนา (ต่อ) 



 

 
 
 

 

  

จดหมายข่าวเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไมย้างพารา 

กุมภาพันธ์ 2559            

 
 
 

ทางเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ได้จัดเสวนากาแฟหัวข้อ “การวิจัยช่วย
พัฒนาบริษัทได้อย่างไร” ข้ึนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ท่ีผ่านมา ณ ห้องYT720 ชั้น 7 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ   

 

ภาพข่าวกิจกรรม: เสวนา “การวิจัยช่วยพัฒนาบรษิัทได้อย่างไร” 



 

 
 
 

 

  

จดหมายข่าวเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยางและไมย้างพารา 

กุมภาพันธ์ 2559            

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวม 
นําผลงานนวัตกรรมยางพารามาจดัแสดงให้นายกรฐัมนตรีและคณะรฐัมนตรีชม ซึ่งบรรยากาศภายในงานจดัแสดงนิทรรศการ 
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังน้ี  
      A. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา  
      B. ผลติภัณฑ์ยางเพ่ือการเกษตร 
      C. ผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือการคมนาคม  
     D. ผลติภัณฑ์ยางเพ่ือการทหาร  
      E. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการแพทย์และเครือ่งสําอาง  
      F. ผลิตภัณฑ์เพ่ือที่พักอาศัยและเคร่ืองอุปโภค  
      G. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพข่าวกิจกรรม: งานการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ 

ติดตามข่าวสารเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ได้ที ่http://rubber.oie.go.th/rrd และ https://www.facebook.com/ClusterRubber   


